



ภาพจาก แม่น้ำนี้ชื่อว่า Citarum เมือง จาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซีย พอดมีเพื่อน FW เมล์มาให้ดู จึงอดไม่ได้ที่จะเปิดคอมฯนั่งเขียนอะไรบางสิ่ง  
บทเรียนบางอย่าง เพื่อเป็นข้อคิด และบทเรียนสอนใจของเราทุกคน รูปภาพที่เห็นเป็นภาพมาจากอีเมล ไม่ทราบเป็นผลงานการถ่ายภาพของใคร  
ขอขอบคุณช่างภาพมา ณ ที่นี้ด้วย

### เรื่อง " บทเรียนจากขยะ"

ขยะ บางครั้งทำให้เราตั้งคำถามว่าแท้จริงวันนี้เราหลายคนกำลังหาขยะเพื่อชีวิต สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เหมือนขยะ  
หลายครั้งเราก็มายอมจ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารจำพวกขยะมาทานบ่อยครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป สิ่งสารพัดในโลกนี้ย่อมมีโอกาสย่อยสลาย เสื่อมสูญ  
และคุณค่าเทียบเท่าไม่ได้เลยกับสิ่งพิเศษที่พระเจ้าจัดให้ในแผ่นดินสวรรค์ ทันทีเมื่อเราต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ขยะ ในสายตาของคนกลุ่มหนึ่งมันก็คือสิ่งที่ไม่สำคัญอะไรแล้ว และไม่มีคุณค่าราคาใดสำหรับใครบางคน มีแต่จะทิ้งเสีย  
แต่ขยะในสายตาของคนขายของเก่ามันกลับเป็นสิ่งทีกลับคืนมาด้วยราคาอันสูงส่ง มันคือชีวิตของพวกเขา มันคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายิ้ม และลืมตาอ้าปากได้  
และดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับขยะเหล่านั้นด้วยความสุข ด้วยความเบิกบานใจ โดยที่พวกเขาไม่รู้สีกว่ามันคือสิ่งที่พึงรังเกียจ

ขยะ ในมุมมองของคนบางคนคิดว่ากลิ่นเหม็น และไม่พึงปรารถนา สังเกตเวลารถขยะขับผ่านมาที่หน้าบ้าน หรือคุณจำต้องเดินผ่านกองขยะ  
คุณจะต้องเอามือข้างใดข้างหนึ่งรีบปิดจมูก หรือปากไว้ก่อน และรีบเดินให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  
แต่ขยะในมุมมองของบางคนเขากลับมองเห็นว่านั่นคือลาภอันประเสริฐของพวกเขา พวกเขามองเห็นขยะเปรียบเสมือนทองคำ

ขยะ สำหรับบางคนนั้นทำให้พวกเขารีบเดินหนีไปให้ห่างไกลแสนไกล ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ขยะสำหรับบางคนนั้นพวกเขากลับวิ่งเข้าหามัน  
ค้นคว้าเสาะหามันจนเจอ

ขยะ ขยะมาจากคนหนึ่งคนที่ทิ้งมันลงไปจนถึง หรือที่ข้างทาง และตามลำแม่น้ำ หากคน 6000 ล้านคนทั่วโลกทิ้งขยะวันละชิ้นเป็นเวลา 365 วัน  
หรือหนึ่งปีคุณจะมีโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยเศษขยะอันมหาศาล และโลกนี้ดำเนินมาแล้วกว่า 6000ปี ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมว่าโลกของเราจึงเกิดภาวะโลกร้อน

และโลกต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้ง คงยากนักที่จะทำการบำบัดให้หมดไปได้

ขยะ ขยะจำนวนมากมหาศาลที่ไหลบ่ามารวมตัวกันอยู่ที่ฝายแม่น้ำ สร้างปัญหาน้ำเสีย และปิดกั้นการหมุนเวียน การไหลผ่านของแม่น้ำลำคลอง เช่นเดียวกัน ชีวิตฝ่ายวิญญาณหากเราปล่อยให้บาปสะสม และไหลรวมตัวอยู่ในโดยที่เราไม่ได้ทำการบำบัดหรือจัดการกับมัน สุดท้ายก็เป็นอันตราย และสร้างความเสียหายต่อตัวเราเอง และยังคงกลายเป็นอุปสรรคต่อพระพรของพระเจ้าที่จะไหลผ่านมาในชีวิตอีกด้วย

มันก็อยู่ที่เราจะมองด้านไหน มุมไหนของขะนั้นแหละครับ แต่แล้วความจริงของเรื่องก็คือว่าขยะแท้จริงก็คือขยะ ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้อ่านทุกท่าน และขอให้บทเรียนเรื่องขะยนำข้อคิด สกิดใจไม่บังกั้นน้อยนะขอรับครับผม